



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๐ มท ๕๐๕๕๒

ที่ มท ๐๒๐๗.๔/ว ๒๓๐๙

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : คณะทำงาน Change for good ของกระทรวงมหาดไทย

หลักสูตร “ผู้นำการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ ๒

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๗.๔/ว ๗๕๖ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ แจ้งขอให้
หน่วยงานพิจารณาขอบหมายบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : คณะทำงาน
Change for good ของกระทรวงมหาดไทย หลักสูตร “ผู้นำการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ ๒ จำนวน ๓ ราย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน Change for good ของกระทรวงมหาดไทย ชุดที่ ๒
และกำหนดดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : คณะทำงาน Change for good ของกระทรวงมหาดไทย
หลักสูตร “ผู้นำการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก สถาบันการพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครนายก ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการของคณะทำงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้หน่วยงานแจ้งบุคลากรในสังกัดตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้นทราบ
และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งเข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการ โดยให้ไปรายงานตัว
ที่สถาบันดำรงราชานุภาพ ชั้น ๔ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ภายในเวลา ๐๕.๐๐ น. เพื่อเดินทางพร้อมคณะด้วยรถโดยสารที่โครงการฯ จัดไว้บริการรับ - ส่ง ณ บริเวณ
ด้านหน้ากระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ขอมอบหมายนายวีระ แสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ ๐๘ ๕๔๘๔ ๒๔๔๐ เป็นผู้ประสานงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stabundamrong.go.th

อนึ่ง เพื่อเป็นการป้องกัน/ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดคัดกรองบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการฯ และดำเนินการตามข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา ๙
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตลอดจนแนวทาง/มาตรการต่าง ๆ
ทางด้านสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย